

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม วินัย วาณิชยาภรณ์ โรงพยาบาลเดิมนางบวช

.....

ผู้มาประชุม : ตามเอกสารที่แนบ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มกฎหมายรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการนัดหาหรือครั้งนี้ จึงได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและร่วมดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองการประชุม -

มติที่ประชุม : -

วาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

มติที่ประชุม : -

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ประธาน จากที่ผ่านมามีปัญหาทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น พบเห็นได้จากเรื่องร้องเรียนซึ่งมีไม่มาก และแม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นางสาวสุพัตรา ฉัตรธีระ ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมวินัย วาณิชยาภรณ์ โรงพยาบาลเดิมนางบวช เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ	ลายมือชื่อ
1	นายสมชาย เกาะคู่	นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)	ประธานกรรมการ	
2	นายประภาส จิบสมานบุญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ	
3	นางสาววรรณวรางค์ รักซ้อน	นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)	กรรมการ	
4	นางสาวชุตติวรรณ รุ่งเรือง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ	
5	นางจันทิรา นุ่มดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ	
6	นส.วราภรณ์ บุญประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
7	นส.งามสิริ ทับแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
8	น.ส.จุฑารัตน์ ภาคะนันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
9	นส.บุษกร มงคลนิมิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
10	นางหรรษา เกษประทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
11	นางสุเพ็ญ มณีอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
12	นายสมพร ภู่สามสาย	นวก. สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	
13	นายณัฐพล ปานเพชร	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ	
14	นางนุชนารถ กันโต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
15	นางอำไพพรรณ วงษ์ศรีสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
16	นางดรุณี สดคมขำ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ	
17	นายกิจวัตร คชกุล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ	
18	นางจรูญ นาคสุข	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ	
19	นางสาววันทนา กอแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
20	นางเอวรรณ มีสุก	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ	
21	นางสาวสุกัญญา กลิ่นเยี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
22	นายนิคม บังอร	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	กรรมการ	
23	นางสาวนวรรณ กัญญา	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กรรมการ	
24	นางวงศ์ศรี พันธุ์เรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
25	นางบังอร สืบศรีทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ	
26	นางจุฑามาศ ทองใบ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ	
27	นางสาวเบญญาภา ฐานะธรากุล	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ	
28	นางสาวสโรชา นวคะเสโน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
29	นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ	
30				